



๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม”

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๗๐๓๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบรายงาน จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI) จำนวน ๔๙ กิจกรรม จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดมุกดาหารได้แจ้งอำเภอดำเนินการตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม” ในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยยึดหลักทางศาสนา และนำมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดอง สมานฉันท์ก่อให้เกิดสันติสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน พัฒนาไปสู่หมู่บ้านศีลธรรม ภายใต้ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย โดยได้กำหนดรูปแบบกิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการฯ ตามหลักประกัน ๕ ด้าน กำหนดรายงานในระยะ ๓๐ วัน (๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และระยะต่อเนื่อง ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รายงานในระบบสารสนเทศฯ ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน นั้น

จังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า ได้จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม” เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเห็นผลเป็นรูปธรรม จึงขอให้อำเภอดำเนินการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินโครงการในระบบรายงาน ดังนี้

๑. การบันทึกข้อมูลในระบบรายงาน มี ๒ รูปแบบ คือบันทึกผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดแต่ละตัวชี้วัดและการบันทึกรูปภาพการดำเนินกิจกรรม

๒. กิจกรรมตามตัวชี้วัดเพิ่มเติมจาก ๔๗ กิจกรรม เป็น ๔๙ กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ ๒.๑.๘ หมู่บ้านมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปี และ ๓.๑.๓ ประชาชนมีที่อยู่อาศัยมั่นคงแข็งแรงและมีส่วนที่ถูกต้องลักษณะ

๓. หน่วยงานรับผิดชอบในการบันทึกข้อมูล คือ จังหวัด และอำเภอ โดยจะต้องบันทึกผลการดำเนินงานให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน

๔. การบันทึกรูปภาพกิจกรรมในระบบสารสนเทศโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม” กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จะไปปรากฏภาพกิจกรรมในระบบ MOI WAR ROOM ในหัวข้อ “หมู่บ้านศีลธรรม” โดยอัตโนมัติ

/๕. กรมการปกครอง...

๕. กรมการปกครอง จะสรุปผลการดำเนินงานแต่ละเดือน ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยต่อไป ทั้งนี้ กรมการปกครองจะสรุปรายงานครั้งแรกประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป



สิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกราช มณีภรณ์)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทร ๐ ๔๒๖๑ ๑๘๑๗